

คำประกาศเกียรติคุณ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายไพศาล เวชพงศา
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

.....

นาย ไพศาล เวชพงศา เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๖๓ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม จาก West Virginia University USA เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงสว่างตราค้างคาวจำกัด และกรรมการ บริษัท เวชพงศ์ โอเอส (ฮกอันตั้ง) จำกัด



ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการตกลงกับ ASEAN ในข้อตกลงของ ACCSQ TMHS PWG (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality) โดยเฉพาะ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ ASEAN Good Manufacturing Practice (GMP/ASEAN) และ GMP/PIC/s ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อทำการศึกษาและร่างคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/s โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ตัวแทนจากแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการนำไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในบริษัท ให้การปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงโรงงานโดยการทำ Plant Layout ให้เหมาะสมและถูกกฎเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP

ผลงานทางสังคม นาย ไพศาล เวชพงศา ได้อุทิศตนทำงานทางสังคมและทางภาครัฐ โดยเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร ประธานกลุ่มสมุนไพรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานและเหรียญกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์อุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพร อาเซียน ASEAN Alliance of Traditional Medicine Industrial (AATMI) โดยมีสมาชิกจากประเทศในอาเซียน ๖ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยสมาพันธ์นี้จะเป็นตัวแทนของสมาคม และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมใน ACCSQ TMHS PWG ได้เป็นคณะกรรมการ กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำการศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสมุนไพรแห่งชาติ (โรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติ)

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของอุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพรนอกเหนือจาก เกษษกรรม เวชกรรม และการนวดแผนไทย ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพรจะต้องการผู้ที่มีความรู้ มาตรฐานต่างๆ ของ การผลิตยาสมุนไพรที่ทำการตกลงไว้กับ ASEAN สนับสนุนให้มีการฝึกงานทั้งทางด้าน เวชกรรม และ เกษษกรรม

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ได้ทำการพัฒนาบริษัทในเครือเข้าสู่มาตรฐานร้านขายยาคุณภาพ โรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสนับสนุนเกษตรกรให้มีการปลูกสมุนไพรอินทรีย์และการรวมกลุ่มของผู้ปลูกเพื่อจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร ให้การสนับสนุนนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด